

Người anh hùng đam mê với lúa giống



Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo luôn gắn bó với nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Người ta gọi ông là "Kỹ sư nông dân", "Giám đốc của nông dân" và "ông Báo giống"... Nghe tôi nói về những biệt danh triu mến mà mọi người dành cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed - Trần Mạnh Báo, ông chỉ cười rất hiền. Ông nhìn ra xa như đang nhớ lại một câu chuyện gì đó, rồi ông kể: Mối đây, tôi vào miền Trung khi qua một cửa hàng bán lúa giống, thấy bà con đứng mua hàng rất đông, tôi ghé vào xem. Cửa hàng này bán rất nhiều giống lúa. Có một bà nông dân nói với cô bán hàng: Cho tôi mua giống lúa có ông đeo kính - giống Thái Bình ấy, tôi lạng lẽ đi ra mà lòng thấy ấm áp. Minh in hình trên bao bì, không phải để cho oai mà là sự bảo đảm chất lượng sản phẩm với người nông dân. Tôi chợt nghĩ hiem có người nào nặng lòng với nông nghiệp, nông dân như ông - người Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, lại đam mê với lúa giống đến như thế.

Ông sinh ra ở một làng quê ven biển của tỉnh Thái Bình. Tuổi thơ nếm trải những ngày lặn lội trên cát, ăn khoai nhiều hơn ăn cơm. Lúc đó Trần Mạnh Báo từng ước mơ: Nếu sau này có cơ hội, sẽ làm cái gì đó để bà con quê mình có được bát cơm đầy, bữa ăn no. Nhưng rồi chiến tranh xảy ra, như bao chàng trai khác, ông lên đường nhập ngũ và một mạch đi vào chiến trường, gác lại ước mơ "làm cái gì đó cho quê hương bớt lam lũ". Chiến tranh kết thúc, ông xin chuyển ngành về Ty Nông nghiệp Thái Bình, từ công ty giống chăn nuôi chuyển sang công ty giống lúa, đây là khát vọng của Trần Mạnh Báo. Nhưng ước mơ là một chuyện, còn có làm được hay không thì cần phải có trình độ văn hóa để tiếp nhận kiến thức, trong khi ông chỉ có chiếc ba lô bạc màu và trái tim nhiệt huyết của tuổi 27. Ông xin đi học tiếp cho xong cấp III. Năm 1980, ông thi đỗ vào Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội. Tốt nghiệp đại học, Trần Mạnh Báo về Thái Bình làm việc, được đề bạt Trạm

phó Trạm sản xuất giống Đông Cơ, từ đây ước mơ tạo được những giống lúa có năng suất cao lại cháy bùng, thu hút hết mọi tâm trí của ông. Đồng đất Thái Bình có hạn, không thể mở rộng diện tích để tăng sản lượng thóc, chỉ duy nhất là nâng cao năng suất thì người nông dân mới được ấm no. Ông đã viết đề án trình bày trước các hội nghị của tỉnh nhưng người ủng hộ cũng có mà người phản đối thì nhiều, đó chính là khoản sản phẩm trong nông nghiệp. Bằng cứ liệu cụ thể ông đã thuyết phục được tất cả mọi người, cấp trên đồng ý cho làm thí điểm ở Trạm sản xuất giống Đông Cơ. Không chờ đợi lâu, chỉ một năm thử nghiệm đã cho kết quả ngoài mong đợi: Trước đây nhân viên của Trạm được 13kg gạo/tháng, sau khoán sản phẩm được 40kg. Sau hai năm thực hiện khoán sản phẩm Công ty Giống Thái Bình đã xóa bỏ bao cấp, không còn dùng tem phiếu tất cả mọi người. Riêng Trạm giống Đông Cơ, với 56ha canh tác đã sản xuất được 600 tấn thóc, tăng 10 lần so với trước khi khoán. Đường

như những bước đột phá như thế đều có dấu ấn của kỹ sư Trần Mạnh Báo và con đường thăng tiến cũng tuân tự diễn ra, như một lẽ tự nhiên của quy luật: Trạm phó, rồi Trạm trưởng, Phó Giám đốc, Giám đốc Công ty. Ông như con cá kinh được vượn ra biển lớn, ước mơ, khát vọng, hoài bão... từng chất chứa trong ông từ những năm tuổi thơ, cả khi hành quân vào trận đánh với địch... hôm nay ông mới có dịp thực hiện khát vọng ấy. Tìm lúa giống cho Thái Bình vẫn như ngon lửa âm i trong lòng Trần Mạnh Báo. Ông đã đi Trung Quốc, sang Thái Lan, gặp gỡ đại diện Chính phủ Đan Mạch... để mong "đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Thế rồi, nhà máy chế biến hạt giống được ra đời ở Thái Bình, từ đây hạt giống của Công ty đưa ra thị trường là hạt giống chuẩn, hiện đại nhất nước ta. Sau đó, ông thành lập phòng nghiên cứu sản phẩm mới, nâng cấp lên Trung tâm nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, rồi hệ thống phòng thử nghiệm... Nhờ cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ khoa học có trong tay, Công ty đã hoàn toàn chủ động sản xuất được những giống lúa tiên tiến, đáp ứng nhu cầu thị trường. Bây giờ Thái Bình Seed không chỉ chuyên chọn lọc giống, mà là lai tạo để tìm ra bộ giống cho năng suất cao, kháng dịch bệnh, thích ứng với khí hậu. Sự tiến bộ của khoa học - kỹ thuật cho phép lấy lá lúa đưa vào máy để xác định được gen, nếu không có gen như mong muốn là bỏ luôn, không chờ ra hạt mới kết luận được gen. Theo ông Báo thì để có một loại giống cần 6 năm, thậm chí 15 năm, có rồi lại tiếp tục nghiên cứu. Có loại giống cho năng suất cao nhưng nhiễm bệnh lại phải lại với giống kháng bệnh để cho ra bộ giống chuẩn. Một vài công ty giống tỉnh bạn chỉ mua giống về bán theo kiểu thương mại, còn Công ty của ông Báo làm ra giống lúa mang thương hiệu Thái Bình để có gạo thương hiệu Thái Bình. Giống TBR1 ra đời là thành công mang ý chí, quyết tâm của kỹ sư Trần Mạnh Báo. Nhiều bộ giống của Thái Bình Seed được đưa vào bộ giống quốc gia. Có thể nói, Thái Bình Seed là doanh nghiệp đầu tiên trong số các doanh nghiệp giống cây trồng cả nước đã đi trước trong lai tạo, chọn lọc các giống lúa thuần có nguồn gốc Việt Nam. Cầu chuyện mua giống BC15 với giá 200 triệu đồng cũng được nhắc nhiều. Sau 11



Nhà máy chế biến hạt giống của Thái Bình Seed.

Ảnh: NGỌC LINH

TIẾN ĐỨC Phần đầu sớm về đích NTM nâng cao

Trở lại xã Tiến Đức (Hưng Hà) những ngày cuối năm, đi trên những con đường được bê tông hóa trải rộng, ngắm những trang trại, gia trại, những vườn dưa, vườn rau xanh mướt hứa hẹn một vụ bội thu, chúng tôi cảm nhận rõ hơn sự đổi thay của một vùng quê sau một thời gian nỗ lực xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Ông Đặng Xuân Cường, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tiến Đức cho biết: Năm 2020, Tiến Đức là một trong những xã của huyện Hưng Hà phần đầu cán đích NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Chúng tôi phấn đấu để đạt được mục tiêu đề ra, chúng tôi xác định làm tốt công tác tuyên truyền, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, tạo niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân là yếu tố then chốt cho sự thành

công. Đảng ủy, UBND xã Tiến Đức đã ban hành nghị quyết, kế hoạch triển hiện các tiêu chí NTM nâng cao giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo. Thành lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban, Ban Quản lý xây dựng NTM do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban. Đảng bộ, chính quyền, MTQV và các đoàn thể tập trung chỉ đạo vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu

cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình. Hội nông dân với phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo. Hội phụ nữ có mô hình phụ nữ xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch". Với lợi thế có di tích lịch sử quốc gia, xã Tiến Đức còn chú trọng phát triển kinh tế đi đôi với phát triển du lịch tâm linh. Nhờ phát huy hiệu quả những tiến bộ về sản xuất và tạo được sự đồng thuận, thống

nhất cao trong nhân dân, đến nay toàn xã đã cứng hóa trên 7.700km đường giao thông trục thôn. Kiên cố hóa kênh tưới cấp 1 loại 3 với chiều dài 6.479km. 100% trường mầm non, tiểu học đạt chuẩn mức độ I và trường THCS đạt mức độ I. 8/8 thôn có cầu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao, đường sinh. Theo ông Hoàng Đình Nhưng, Chủ tịch UBND xã: Để đẩy mạnh phát triển sản xuất, xã Tiến Đức xây dựng 4 vùng sản xuất tập trung

năm nghiên cứu, chọn tạo, khảo nghiệm và sản xuất thử được đánh giá là khác phục được một số nhược điểm của nhiều giống lúa thuần khác, có ưu điểm vượt trội là năng suất cao, gạo ngon hơn, khả năng thích ứng rộng có thể gieo cấy ở tất các vùng miền. Đến nay, BC15 đã có mặt trên đồng ruộng của hầu khắp các tỉnh, thành trên cả nước. Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo đã cảm xúc cho ra đời ca khúc "Tinh ca hạt giống vàng".

Trả lời câu hỏi bao giờ Thái Bình có gạo giống như ST 25? Ông Báo chậm rãi nói: Chậm nhất là năm 2021, chúng tôi đang khảo nghiệm loại giống không thua kém gì ST. Tuy nhiên, xét về lượng xuất khẩu thì chúng tôi đã đưa ra thị trường 25.000 tấn mỗi năm. Đó là thành công.

Với đội ngũ kỹ thuật hiện có, ông thật sự bằng lòng chưa?

Bằng lòng là tự hào, phải tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, Thái Bình Seed đã và đang có một chiến lược dài hơi về nguồn nhân lực, tôi yên tâm cho chặng đường phía trước nhưng không bao giờ bằng lòng với những gì đã có. 10 năm qua, ông là chủ nhiệm 7 đề tài, tác giả của 10 giống quốc gia. Ông đã có công liên kết với trên 70 điểm trên cả nước, mỗi năm tiêu thụ 25.000 - 30.000 tấn giống. 20 năm làm Tổng giám đốc, ông đã đưa Công ty từ một doanh nghiệp nhỏ bé thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu ngành giống cây trồng Việt Nam, cung ứng 15 - 20% lúa giống cho cả nước. Sinh ra ở một vùng quê nghèo, ông thấu hiểu những khó khăn của người nghèo nên cả nhân ông hỗ trợ từ thiện xã hội hơn 1 tỷ đồng. Giữ nhận công lao đóng góp và thành tích đó, tháng 12/2020, ông đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Ban bè, đồng nghiệp và cả những người bạn đồng ngũ từng cùng ông "vào sinh ra tử" khắp cả nước chúc mừng vinh dự lớn này. Ông đã nói như từng nói với toàn thể công nhân, người lao động trong Tập đoàn Thái Bình Seed rằng, ông chỉ là người thay mặt họ nhận phần thưởng. Công lao thuộc về các thể hệ lãnh đạo Thái Bình Seed, thuộc về những nông dân đang "một nắng, hai sương" làm nên những mùa vàng bội thu.

Trần Mạnh Báo là như thế. Đam mê cống hiến, hết lòng vì sự no ấm của nông dân... Nhưng lại hết sức khiêm nhường khi đón nhận phần thưởng cao quý.

PHẠM VIỆT THANH
(Thành phố Thái Bình)

Vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành thực hiện thường xuyên với nhiều biện pháp thiết thực mang lại hiệu quả cao, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo. Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ Đại hội biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, một số người dân trên địa bàn xã đã tự giác đến Công an xã giao nộp 1 kiếm, 1 dao gập, 1 quả pháo trứng và 3 viên đạn AK.

Cuối năm là thời điểm được các lực lượng chức năng dự bình hình vi phạm quy định về quản lý, sử dụng pháo sẽ diễn biến phức tạp, phát sinh việc mua bán pháo trái phép. Bên cạnh đó, các đối tượng cũng sẽ lợi dụng cơ hội để sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT hoặc các loại pháo, dẫn đến tình hình phức tạp, khó kiểm soát. Thượng tá Hoàng Mạnh Hà, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) cho biết: Trước tình hình trên, Công an tỉnh sẽ chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo. Trong đó, trọng

tâm là việc triển khai sâu rộng nội dung Luật số 14 về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; Nghị định số 137 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo đến các xã, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố và toàn thể nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao hiểu biết pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo, tạo phong trào toàn dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo. Đồng thời tiếp tục triển khai cuộc vận động người dân tham gia giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo. Kiên quyết thu hồi triệt để các loại VK, VLN, CCHT và pháo không được phép sử dụng trong nhân dân. Chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý về lĩnh vực công nghệ thông tin để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những website, trang mạng có nội dung quảng cáo, hướng dẫn chế tạo, lắp đặt, mua bán vũ khí tự chế, CCHT. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực bưu điện, dịch vụ chuyển phát nhanh kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ quy trình tiếp nhận các loại hàng hóa trước và trong quá trình vận chuyển. Tập trung rà soát, xác định các địa bàn, đối tượng trọng điểm về VK, VLN, CCHT và pháo để theo dõi, kịp thời phát hiện, có phương án đấu tranh hiệu quả. Kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo.

PHẠM HÙNG



Công an huyện Tiên Hải kiểm tra pháo do người dân tự giác giao nộp.

theo tiêu chí NTM với tổng diện tích 417ha. Nếu như năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo trong toàn xã chiếm 0,96% thì đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,94%. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 67,3%; 95% chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom bảo đảm quy định. Địa phương thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các mô hình quần chúng tự quản về an ninh trật tự được duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người ở xã Tiến Đức ước đạt 51,2 triệu đồng. Bà Trần Thị Nhân, thôn Nhật Tảo, xã Tiến Đức chia sẻ: Được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của địa phương, năm 2019 gia đình đã đầu tư xây dựng trang trại trồng cây ăn quả theo công nghệ cao với diện tích 1,2 mẫu, chủ yếu trồng dưa lưới. Đến nay, mô hình cho thu nhập khá cao đạt từ 400 - 500 triệu đồng/năm, góp phần nâng

cao đời sống cho bà con nhân dân và góp sức xây dựng quê hương. Những kết quả trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đã làm thay đổi diện mạo nông thôn ở Tiến Đức theo hướng tích cực. Một mùa xuân mới đã

đến, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tiến Đức vui với những thành tựu đạt được và phấn khởi tiếp tục huy động mọi nguồn lực cũng cố hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của

người dân trong công tác bảo vệ, duy trì và phát triển tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đưa Tiến Đức ngày một phát triển, xứng đáng với truyền thống của vùng đất cổ địa linh nhân kiệt.

MAI THƯ



Nông dân xã Tiến Đức (Hưng Hà) phát triển kinh tế trang trại.